



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
4 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ตอบคำถามว่าหาก ร่าง พ.ร.บ.กัญชา เสร็จไม่ทันไม่มีปัญหา เพราะภารกิจของ สร. คือการปลดล็อกกัญชากอกจากการเป็นยาเสพติด ประเภทที่ 5 ซึ่งได้ทำสำเร็จแล้ว และไม่ใช่ออกกฎหมาย หากสมาชิก ส.ส.เห็นว่ากฎหมายกัญชายังไม่มีความสมบูรณ์ก็พิจารณาได้ในขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย แต่เรื่องการควบคุม ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)

- นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรค ปชป. กล่าวถึงกรณีนายอนุทินกล่าวหาว่า การออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... รับงานของใครมาหรือไม่ ว่า แปลกใจกับท่าทีของนายอนุทินมาก แต่ย้ายจุดยืนของพรรคว่ากัญชามีทั้งประโยชน์ และโทษที่มีการนำไปใช้ในทางการแพทย์ เพราะขณะนี้กลายเป็นกัญชาเสรีสุดขีดที่มีการปลดล็อกออกจากยาเสพติดประเภท 5 จึงเรียกร้องให้มีกฎหมายที่คุ้มครอง แต่ปัญหาคือกฎหมายที่ กมธ.จัดทำอยู่ ไม่เน้นเรื่องประโยชน์ทางการแพทย์ แต่เปิดช่องให้นำไปใช้ในทางการแพทย์ และบิดเบือนใช้ในด้านอื่นได้อีกมาก ยอมรับว่ากฎหมายที่อยู่ในสภานี้มีโอกาสที่จะพิจารณาไม่ทันใน ยุครัฐบาลนี้ หากไม่ทันมีทางเดียวคือการทำกฎหมายให้ดีที่สุดและปิดสุญญากาศการใช้กัญชา ขอให้นายอนุทินไปถามความรู้สึกของคนใน สร.ที่กำลังหนักใจกับผู้ป่วยจิตเวช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., sondhitalk)

- นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พณ. กล่าวว่า จุดยืน ปชป.สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แต่ไม่สนับสนุน กัญชาเสรี ที่สำคัญประชาธิปไตยต้องเคารพความเห็นต่างและไม่ระรานคนที่มีความเห็นต่าง ปชป.มีจุดของพรรค ไม่ได้เป็น ลูกจ้างส่วนตัวของใครที่จะมาใช้อำนาจ ยิ่งทางการเมืองต้องเคารพเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชน เรื่องนี้พรรคต้องฟังเสียง ประชาชนเช่นเดียวกัน ถามว่าพรรครับงานก็ใครก็รับงานประชาชน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัคซีน


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv., ch3, pptvhd36)

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมี เหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายเป็นปกติ และในประเทศมีจำนวนวัคซีนเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, sondhitalk, workpointtoday, mono29, thailandplus, focus)

- ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดกิจกรรม เสริมภูมิคุ้มกันวัย ปกป้องภัยโควิด 19 ในกลุ่มเปราะบาง โดยเป็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน -4 ปีให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์เป็นแห่งแรก โดยวันนี้ฉีดเด็ก 100 คน จากที่เข้าเกณฑ์ 300 คน

น.พ.เรศ กรีษนัยวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งวัคซีนไปทั่วประเทศเพื่อรองรับการฉีดแล้ว และมีนโยบายให้วัคซีนกลุ่มเปราะบาง โดยประสาน ก.พม.มาฉีดที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด เป็นแห่งแรก ซึ่ง จะมีการฉีดในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนอีก 8 แห่งทั่วประเทศ รวม 1 พันคน ซึ่งส่งรายชื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว โดยกรมสนับสนุนวัคซีน 3 พันโดส ขณะนี้มีเด็กอายุ 6 เดือน-4 ขวบ ประมาณ 2.2 ล้านคน คาดว่าจะมีการฉีด 50% คือ 1 ล้านคน จึงเตรียมวัคซีนไว้ 3 ล้านโดส อยู่ในคลังแล้ว 1 ล้านโดส เดือนพ.ย.จะเข้ามา 1 ล้านโดส และธ.ค.อีก 1 ล้านโดส ขอให้ ผู้ปกครองพามาฉีด เพราะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมทั้งได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอให้กุมารแพทย์ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผู้ปกครองเชื่อถือ ช่วยแนะนำผู้ปกครองที่พบุตรหลานมาพบแพทย์ว่าควรรับ วัคซีน แม้เด็กเล็กจะติดเชื้อแล้วแต่ภูมิลดลงเร็วมาก หลังติดเชื้อ 2-3 เดือนก็ควรพามาฉีด นอกจากนี้ จะประสานความร่วมมือ การฉีดในศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของมหาดไทย รวมถึงโรงเรียนอนุบาลด้วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูประยะยาว (Long Acting Antibody: LAAB) ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ว่า เดิม LAAB ขึ้นทะเบียนครั้งแรกใช้ฉีดเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 แต่ล่าสุดเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศแล้ว อย. ก็มีการอนุมัติขยายข้อบ่งชี้ในการรักษาโควิด 19 กลุ่มเสี่ยงสูงหรือภูมิคุ้มกันไม่ดี โดยในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องช่วยปรับแนวทางการเตรียมพร้อมเรื่องการรักษาเพิ่มเติม เพื่อกระจายในหน่วยบริการทุกแห่งต่อไป ทั้งนี้จะติดตามปริมาณการใช้ หากพบว่า มีความต้องการใช้เพิ่ม จะเจรจากับบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาเป็น LAAB เพิ่มได้</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า LAAB แม้จะขยายข้อบ่งชี้มาใช้ในการรักษา แต่ก็ยังเป็นการนำมาใช้เสริมกับวัคซีน สำหรับการฉีดเพื่อรักษาหลักๆ นั้น จะใช้ในกรณีที่เพิ่งเริ่มป่วย กลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง หรือภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี เช่น ผู้ป่วยล้างไต คนไข้มะเร็งรักษาด้วยเคมีบำบัด ข้อบ่งชี้ก็จะคล้ายกับกลุ่มที่ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>ลองโควิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ให้ความรู้พร้อมทั้งแจกยาสมุนไพรกับประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อโควิด 19 ที่จ.ยโสธร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติเวชกรรมไทย และการใช้ยาสมุนไพรในการให้ออกกำลังกายเรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แก่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ch7, thailandplus, thaigov, prd)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม อดิเรกประจักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นพ.โสภณ ผู้ช่วยรมต.สธ. กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของ รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ตรัง ทั้งนี้ รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็น รพ.ต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไบโหมออนตุและผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเลือด สร้าง Health Care Model ในชุมชน</p>	-
<p>“อนุทิน” เปิดสัปดาห์สุขภาพจิต ห่วง ปชช.เสี่ยงโรคซึมเศร้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, innnews, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 “วัดใจ เดิมพลังสังคมมีสุข” จังหวัดนครราชสีมา ที่อาคารยุพราชเบญจมงคล มรณ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี พญ.อัมพร อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สสจ.นครราชสีมา อธิการบดี มรณ.นครราชสีมา คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน พร้อมแนะนำวัยรุ่นมองโลกในแง่บวก ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ อยู่กับปัจจุบัน พัฒนาจิตใจตนเองให้พร้อมเสมอ และช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้ โดยข้อมูลคัดกรองสุขภาพใจคนไทย พบกลุ่มอายุ 20-29 ปี เสี่ยงซึมเศร้านี้อันตรายถึง 16.48</p>	
<p>“อนุทิน” เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., newtv, thailandplus, topnews, topnews, thejournalistclub, workpointtoday, news1 live, thestandard, sondhitalk, thaigov, innnews, thebangkokinsight, mcot)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ.อุดรธานี โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดปลอดภัยแล้ว หลายคนกลับบ้านได้ ยกเว้นน้องอายุ 21 ปี ที่ถูกกระสุนปืน ต้องรักษาต่อ ขณะที่อีกเคสเป็นเด็กอายุ 4 ขวบ หลังเกิดเหตุต้องผ่าตัดถึง 2 ครั้ง จำเป็นต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟู ขณะนี้ตอบสนองดีแล้ว ทั้งนี้ สธ. ได้ให้ทีมดูแลสุขภาพจิต (MCATT) อยู่ในพื้นที่ เพื่อเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊ิปหน้า 1</p> <p>- นับตั้งแต่มีเหตุกราดยิงและสังหารหมู่ หลายคนเริ่มรับรู้หลักการเอาตัวรอด Run Hide Fight (หนี ซ่อน สู้) กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งแนวทางป้องกันเหตุร้ายทุกคนต้องมีกระบวนการป้องกัน หลบเลี่ยง เอาตัวรอดก่อนเสมอ เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งใกล้ตัว องค์กรก็ต้องมีนโยบายปกป้องพนักงานหรือผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ เหตุกราดยิงในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน ยุทธวิธีเอาตัวรอดถือเป็นทางเลือกทางรอดสำคัญเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทะเล หมู่เกาะ จ.ตราด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เดินทางพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทะเล หมู่เกาะ จ.ตราด จัดซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและการลำเลียงทางอากาศ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันทั่วถึง ลดความสูญเสีย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว</p>	
<p>การเชื่อมข้อมูลสุขภาพของรพ.ต่างสังกัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เผยการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ต่างสังกัดกัน มีบรรจุอยู่ในแผนของคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติแล้ว พร้อมเตรียมกำหนดมาตรฐานข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เชื่อมอนาคตระบบจัดการจะดีขึ้น เทคโนโลยีจะช่วยลดภาระงานในการคีย์ข้อมูล เผยร่างแผนปฏิบัติ 5 ปี เร่งตั้งสำนักงานสุขภาพดิจิทัลฯ กำหนดแพลตฟอร์มระดับชาติ ให้เสร็จในปี 2566</p>	
<p>รพ.เอกชนปลอมประวัติการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, Ch7, NEW18, Thai pbs)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. มอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ เข้ารับเอกสารเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้อง และนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร กรณี รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ปลอมเอกสารประวัติการรักษาของผู้ร้อง โดยในวันนี้ สบส. จะดำเนินการบันทึกถ้อยคำของผู้ร้อง และออกคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องจากสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป</p>	
<p>อย.โชว์ผลงาน จับโฆษณาผิดกฎหมายกว่า 2,500 คดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, มติชน, ผจก., ข่าวสด, bangkokbiznews, thebangkokinsight, mcot, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปิงบประมาณ พ.ศ.65 อย.ได้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งสถานประกอบการผลิต นำเข้า จำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สรุปดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ทั้งคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ 1,792 คดี และส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย 802 คดี รวม 2,594 คดี ดำเนินการปราบปรามผู้ลักลอบผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ร่วมกับหน่วยตำรวจสอบสวนกลาง บก.ปคบ. 122 คดี รวมมูลค่าของกลาง 1,321,130,000 ล้านบาท</p>	
<p>อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พบสารที่เป็นอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, thaiquote, workpointtoday, thaipbs, ch7, thailandplus)</p> <p>- อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบและนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปตรวจวิเคราะห์พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 11 รายการ เตือนประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง โดยเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556</p>	
<p>งดเว้นการตรวจหาเชื้อ HIV ก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, isranews, thailandplus)</p> <p>-นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยกรณีมีรพ.หลายแห่ง ตรวจหาเชื้อ HIV ในผู้สมัครงาน และนำเรื่องการติดเชื้อ HIV มาประกอบการพิจารณาตำแหน่งงาน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ขัดต่อหลักความเสมอภาค รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) กสม.จึงเสนอให้ ก.สาธารณสุข และก.แรงงานมีหนังสือขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามให้เป็นไปตามประกาศ คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และประกาศก.แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการโดยเคร่งครัด รวมถึงปรับปรุงแบบฟอร์มการตรวจร่างกายในผู้สมัครงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ต่อไป</p>	
<p>บุหรี่ปัฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ข่าวสด, มติชน, news1live)</p> <p>-นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน แถลงว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีผู้สูบบุหรี่ปัฟฟ้ามากขึ้น โดยผู้จำหน่ายมีการตั้งใจเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 15-19 ปี ทั้งนี้ บุหรี่ปัฟฟ้าไม่ได้ลดช่วยการสูบบุหรี่ แต่อาจจะทำให้ติดบุหรี่มากขึ้น โดยประเทศไทยยังไม่ยอมรับมาตรา 15 ของพิธีสารที่เกี่ยวกับการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ ซึ่ง ก.สาธารณสุข ชี้แจงว่าในกระบวนการได้มีมติเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ก.การคลังพิจารณา จึงเรียกร้องให้ก.การคลังดูแลเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อที่ประเทศไทยจะได้เป็นภาคีที่ลงนามในพิธีสารมาตรา 15 ของ WHO ที่จะทำให้การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- จากเวทีเสนาบุหรี่ไฟฟ้า วิกฤตสุขภาพวัยรุ่นไทย จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาศักยภาพแก่สังคมด้านการควบคุมยาสูบ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ สรุปได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมคนรุ่นใหม่ จากรูปแบบของบุหรี่และน้ำยาที่ปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติให้น่าใช้ ดึงดูดให้เด็กไทยเสพติดนิโคติน เกิดนักสูบบุหรี่ไฟฟ้ามือใหม่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งบุหรี่ยุคใหม่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษก่อมะเร็งมากมาย แต่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยร้ายใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายหันมาตระหนักถึงปัญหาสังคมและสุขภาพตามมา</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,)</p> <p>- จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่าต้นมะม่วงช่วยรักษามะเร็งปากมดลูก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าสารที่พบในต้นมะม่วง ประกอบด้วยสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ ซาโปนิน วิตามินเอ วิตามินซี เป็นต้น ซึ่งสารประกอบไกลโคแอลคาลอยด์ที่สำคัญ ได้แก่ สารโซลานีน (Solanine) จัดเป็นสารพิษธรรมชาติที่พบได้ในพืชเมื่อรับประทานโดยไม่ผ่านความร้อน อาจส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียได้ นอกจากนี้ ยังมีสารในกลุ่มเดียวกัน คือ โซลาโซนีน (Solasonine) และโซลามารจีน (Solamargine) ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต้านการต้านมะเร็งในระดับเซลล์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ใช้มะม่วงกรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งชนิดอื่นๆ ในมนุษย์ และควรศึกษารายละเอียดสรรพคุณทางยาของพืชและนำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งการรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรค ควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ อย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (plewseengern)</p> <p>- กรณีที่มีผู้โพสต์ให้คำแนะนำว่าคลอรีนผสมน้ำเพื่ออาบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อเท็จจริง</p>	
<p>ด.ญ.ป.6 หลังยุบตัวคดขอช่วยรักษาผ่าตัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, headtopics)</p> <p>- น.ส.จิรัฐญารัตต์ มงคลธรรมาธิช ผอ.รร.บ้านหนองกรด ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ได้รับการร้องขอจากเด็กหญิงกรนก ศรีภุมมา อายุ 12 ขวบ ขอให้ช่วยส่งไปผ่าตัดรักษาความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ซึ่งมีสภาพคดงอลำตัวเริ่มโน้มเอียงมากขึ้น เวลานอนจะปวดกระดูกอย่างทรมาน โดยมีประวัติการรักษาที่รพ.กำแพงเพชรนานมาแล้ว ได้รับความช่วยเหลือไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับเด็ก แต่บิดาเกรงว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงไม่กล้าพาลูกไปรับการผ่าตัด</p>	
<p>ศูนย์เวชศาสตร์สูงอายุระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้มีโครงการจัดตั้ง – จัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ที่ จ.สมุทรสาคร โดยเป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ ตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ รวมทั้งจะเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นแนวปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของ สธ.ทั่วประเทศ</p>	
<p>ปศุสัตว์เตือนหวัดนกระบาดเวียดนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รก.อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ออกแถลงการณ์ยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด A สายพันธุ์ H5 โดยผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงวัย 5 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดฟู่เถาะ มีประวัติการรับประทานเนื้อไก่ และแสดงอาการประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต แม้ประเทศไทยจะไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก เป็นระยะเวลา 14 ปี แต่กรมปศุสัตว์ ยังคงเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เพื่าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด</p>	